
 

 
 
 



 

 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบที่ 2/2566) 

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 
............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย์  นาคชํานาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อําเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออัมพวา 
10. นางลาวัลย์  นาคชํานาญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
11. นางสาวสุมาลี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวมาลินี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
16. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
2. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
3. ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
2. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : การประขุม DLD_C เป็นการประชุมครั้งที่ 

1/2566 ในรอบท่ี 2/2566 จึงขอชี้แจงแนวทางในการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) รอบที่ 2/2566  ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับปรุงค่า
เปูาหมาย และรายละเอียดการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดขึ้นใหม่ ในรอบ 2/2566 ดังนี้  

1. ความสําเร็จในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการผลิตสัตว์ 
2. ความสําเร็จในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝูาระวังและ

ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ 
3. ความสําเร็จในการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ  

และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ การเฝูาระวังและปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายด้านปศุสัตว์ 
 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : วันที่ 4 เมษายน 
2566 เวลา 08.30 น. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกัน
สัตว์เพชรบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสํานักงานปศุสัตว์อํา เภอเมืองสมุทรสงคราม 
ดําเนินการสํารวจปริมารเนื้อสุกร ณ บริษัทโชคนาวีห้องเย็น จํากัด และเบทาโกร ช็อป อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือปูองกันการลักลอบนําเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย โดยตรวจปริมาณและการรับรอง 
รวมทั้งตรวจประเมินรับรอง(ต่ออายุ) สถานที่พักซากสัตว์ และตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร แหล่งที่มาของเนื้อสุกร
และใบอนุญาตเคลื่อนย้าย พร้อมให้คําแนะนําการดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทางสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องขอขอบคุณทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ตรวจในครั้งนี้  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  
 

/3.2 การเฝูาระวัง... 
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 3.2 การเฝูาระวังและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ กับสถานที่ค้าปลีก ค้าส่งซาก
สัตว์ และห้องเย็น 
 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : จากการลงพ้ืนที่สํารวจ
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จากการตรวจสอบยังไม่พบการกระทําความผิด         
จํานวน 2 ร้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่ของเบทาโกร ช็อป ซึ่งทางมีสต็อกห้องเย็น จึงได้ขอตรวจสอบ พบว่ามีเอกสาร
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และการตรวจสอบร้านค้าปลีก-ส่ง จํานวน 9 ร้าน ซึ่งบางร้านมีเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน 
ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้คําแนะนําให้กับทางร้าน โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามในการลงพ้ืนที่ตรวจในครั้งนี้ และได้มีการกําหนดแผนในการตรวจอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีลงพื้นที่ร่วมตรวจ เมื่อกําหนดวันที่ ที่ชัดเจนขอ
ประสานไปอีกครั้ง  และต้องขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีอีกครั้ง 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ส่วนแผงกรง
ประกอบขออนุญาตทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ไว้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามก่อน เพ่ือไว้ใช้
ปฏิบัติงานด้านกักสัตว์ต่อไป  
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ยินดีให้ความร่วมมือ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

    
 

 3.4 GI (Geographical Indication) 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม ยังไม่มีสินค้าที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) GI 
ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงมีแนวคิดที่จะส่ง เสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้า GI ด้านปศุสัตว์ ซึ่งตัวสินค้า GI (Geographical Indication) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ
เป็นสินค้าที่ผลิตเฉพาะเจาะจงกึ่ยวกับคุณภาพหรือสินค้าที่ผลิตชนิดนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ส้มโอนครชัยศรี         
ต้องปลูกในสถานที่หรือพ้ืนที่นั้น และเม่ือนําไปปลูกยังสถานที่อ่ืนๆ คุณภาพก็อาจจะไม่ดี ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 
  

/ถ้าปลูกที่... 
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ถ้าปลูกท่ีสมุทรสงคราม คุณภาพก็จะดี เมื่อนําไปปลูกสถานที่อ่ืน คุณภาพก็อาจจะไม่ดี โดยตัวสินค้า GI จะมีแหล่ง
เชื่อมโชงผลิตภัณฑ์ คุณภาพแหล่งที่ผลิต  
 -ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) GI ด้าน
ปศุสัตว์ ซึ่งเกษตรกรต้องยื่นความจํานงขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication) GI ของผลิตภัณฑ์ สินค้าด้านปศุสัตว์ และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รวบรวมเอกสาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินสินค้านั้นๆ จากนั้นนําเอกสารส่งให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจารณา โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เมื่อผ่านการพิจารณาในระดับจังหวัดแล้ว จึงจะส่งเรื่องให้กับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อไป ขอสอบถามในที่ประชุม ว่าในด้านปศุสัตว์ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีผลิตภัณฑ์ 
หรือสินค้าชนิดใด ที่สามารถจะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) GI 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นําเสนอ
รายละเอียดขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) ผลิตภัณฑ์ หรือ
สินค้า ด้านปศุสัตว์ สอบถามในที่ประชุม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะขอได้ อย่างเกลือสมุทร หรือการนําพืช
มาทําอาหารสัตว์ (ใบชะคราม) ว่าจะมีสารอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใด  
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ใบชะคราม ไม่แน่ใจว่าสามารถนํามาเป็นอาหาร
สัตว์ได้ ต้องศึกษาก่อนว่ามีองค์ประกอบสารอาหารเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์อย่างไร ซึ่งทางสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงครามสามารถนําใบชะคราม มาตรวจได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เพ่ือจะได้ทราบ
ว่ามีองค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้าง เช่น โปรตีน ไขมัน แก๊ซ ขอแจ้งในเบื้องต้น ในการนําไปใช้ประโยชน์ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ เป็นการเริ่มต้นที่ดี สํานักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เล็งเห็นว่าน่าจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนเกลือแม่กลอง ต้องดูว่ามีความพิเศษกว่า
เกลือที่อ่ืนตรงไหนบ้าง ขอขอบคุณอีกครั้ง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ขอเสนอ สินค้าGI (Geographical Indication) จังหวัด
สมุทรสงครามมีฟาร์มผึ้ง ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ไปตรวจเยี่ยมชม คิดว่าน่าจะนํามาเป็นสินค้าGI อย่างสมุทรสงครามมี
สินค้าท่ีขึ้นชื่ออย่างลิ้นจี่ ส่วนฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับน้ําผึ้ง และน้ําผึ้งจะมีความพิเศษกว่าฟาร์มอ่ืน 
ถ้าผึ้งแบบธรรมชาติก็สามารถไปสัมผัสกับเกสรลิ้นจี่ได้โดยตรง ส่วนผึ้งที่เลี้ยงมีการควบคุมอาหาร ก็อาจจะเป็น
จุดเด่นของสินค้าได้ นําเสนอในที่ประชุม 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ เป็นขอเสนอและแนวทางที่ดีในเรื่อง
ของผึ้ง ตอนนี้ทางกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เก็บข้อมูล GAP ในเรื่องของผึ้งชันโรง ก็อาจจะเป็นแนวทางในเรื่องของGI ได้ 
ขอขอบคุณอีกครั้ง 
 

/นายเชิงชาญ… 
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 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : สอบถาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี สืบเนื่องจากที่ได้เข้าร่วมประชุมที่เขต 7 กับกรมปศุสัตว์ ในเรื่อง FMD สอบถามการ
รับตรวจFMD แบบแยกเชื้อ (Typing) และช่วงเวลาที่รับตรวจ  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี : ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี ยังรับตรวจ FMD ในวันปกติ ส่วนกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนในวันหยุด         
ก็รับตรวจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจําในการรับตัวอย่าง 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : เป็นนโยบายที่ดี สอบถามการส่งตัวอย่าง กรณี
ไทป์ปิ้ง เพ่ือปศุสัตว์อําเภอจะได้ทราบ  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี : การรับตรวจตัวอย่างกรณี  
ตรวจFMD แบบแยกเชื้อ (Typing) ทางจังหวัดต้องไปส่งตรวจเอง ส่วนการตรวจ FMD ทั่วไป ทางศูนย์ฯ ยังรับ
ตรวจเหมือนเดิม 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : มีท่านใด หรือหน่วยงานต้องการเสนอขอคิดเห็น 
หรือประเด็นอย่างที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี เสนอในที่ประชุมเพ่ิมเติม  ขอสรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัด DLD-C    
รอบที่ 1/2566 ได้คะแนนเต็ม 5 และคาดหวังว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้คะแนนเต็ม 5 เหมือนเดิม 
ขอขอบคุณ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
         
 
 
     



 

 
 
 
 
 



 
   รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบที่ 2/2566) 
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 

............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อําเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออัมพวา 
10. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
12. นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ 
13. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
17. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
2. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
3. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
4. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
5. ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ คณะกรรมการอํานวยการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ และคณะกรรมการทํางานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD 
Co-ordinator : DLD-C) ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  และการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รวมทั้งการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) 
ในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 
 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : ในรอบการ
ประเมินครั้งที่ 2/2566 มีกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ระดับคะแนนที่ 1-2 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
     1.1 มีการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ ใน 2 กรณี ดังนี้ 
          - กรณีท่ี 1 การประชุมประจําเดือน 
          - กรณีท่ี 2 การประชุมกรณีพิเศษ เมื่อมีภาวะวิกฤติ เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
     1.2 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสําเร็จ       
(Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 2. ระดับคะแนนที่ 3-5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเปูาหมายตามข้อตกลงที่
กําหนด 
    2.1 พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และแผนงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด 
         - ความสําเร็จในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการผลิตสัตว์ 
    - ความสําเร็จในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝูาระวังและ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ 
 

/- ความสําเร็จ… 
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    - ความสําเร็จในการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
 เงื่อนไข :  
  1. การจัดทําแผนงานและภารกิจ  หน่วยงานต้องจัดทําแผนงานและภารกิจให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยจัดทําในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
อย่างน้อย 4 แผนงาน กรณีจัดทําแผนงานไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด หรือแผนงานใดไม่สอดคล้องกับนโยบายที่
สําคัญของกรมปศุสัตว์  
  2. การขับเคลื่อนนโยบายของการปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ 
   หน่วยงานต้องดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ 
ใน 2 กรณี ดังนี้ กรณีการประชุมประจําเดือน  และกรณีการประชุมกรณีพิเศษ 
 3. การแจ้งมติที่ประชุมและการดําเนินงานด้านการปศุสัตว์ในจังหวัด 
     - แจ้งมติท่ีประชุมให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดทราบอย่างเป็นทางการ 
     - นําเสนอมติที่ประชุมในรูปแบบของรายงานประจําเดือน ให้กรมปศุสัตว์ทราบหรือขอรับการ
พิจารณาให้การสนับสนุนในกรณีการนําแนวทางดําเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์หรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีภาวะวิกฤต เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
     - ประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดและ
ทําหน้าที่เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงานและชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดให้
สามารถดําเนินงานด้านการปศุสัตว์ในจังหวัด ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 4. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ  ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดํา เนินการเสนอ 
กรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ภายใน
วันที่สิ้นรอบการประเมินในแต่ละรอบ 
 5. การดําเนินการตามแผนงานและภารกิจ  หน่วยงานต้องดําเนินการตามแผนงานและภารกิจให้
บรรลุสําเร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบการประเมินที่ 1/2566 และดําเนินการให้สําเร็จอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ
การประเมินที่ 2/2566 ไม่นับรวมแผนงานและภารกิจที่ดําเนินการสําเร็จในรอบที่ 1/2566 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : เป็นการชี้แจงรายละเอียดตามตัวชี้วัด         
ของปศุสัตว์จังหวัด ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ให้ในประชุมได้รับ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  
 
 

/3.2 การเฝูาระวัง... 
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 3.2 การเฝูาระวังและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์  
 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : การปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ในส่วนของสถานที่จําหน่ายปศุสัตว์ OK ได้ดําเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของ 
วัตถุดิบ ที่ร้านหมูกระทะ จํานวน 4 ร้าน พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ได้มาจากปศุสัตว์ OK ได้มาตรฐานและปลอดภัย     
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอประสานขอความร่วมมือ กับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี       
ซึ่งได้กําหนดแผนงานในการลงตรวจสอบการค้าซากสัตว์ ของแหล่งที่มาต่างๆ ที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอ
ประสานเจ้าหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ร่วมตรวจสอบ 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ยินดีให้ความร่วมมือ และสามารถแจ้งกําหนดการให้ทาง   
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีทราบ 
 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : ขอกําหนดวันที่        
แล้วจะแจ้งให้ทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีทราบอีกครั้ง 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : การปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมาย
ด้านปศุสัตว์ ตามที่มีข่าวการนําเนื้อ นําเข้ามา แล้วนํามาแช่ฟอร์มาลีน กรมปศุสัตว์จึงให้ดําเนินการตรวจสอบร้าน
หมูกระทะทั้งประเทศ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแหล่งที่มาจากปศุสัตว์ 
OK ก็อาจจะมีแหล่งที่สงสัย ซึ่งอาจเป็นร้านเล็กๆในพ้ืนที่ จึงขอประสานขอความร่วมมือทางด่านกักกันสัตว์
เพชรบุรี อีกครั้ง   

 3.3 การด าเนินการด้านการผลิตสัตว์ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ตามตัวชี้วัดของ DLD-C ต้องมี

การผลิตสัตว์ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีหน่วยงานในเรื่องการผสมเทียม ทั้งนี้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ปรึกษากันว่าจะนําชนิดสัตว์ไหนที่มีภายใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มาดําเนินการ ก็ได้ข้อสรุปที่ชนิดสัตว์ แพะ และในจังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ 
ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยงปรับปรุงสายพันธุ์ในการผสมเทียมได้ แพะในพ้ืนที่จะเป็นแพะพันธุ์พ้ืนเมือง และแพะเนื้อ 
ก็จะสามารถปรับปรุงสายเลือดที่สูงขึ้น ขอสอบถามขอคําแนะนํา จากผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ในการดําเนินการในส่วนนี้ 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : การผสมเทียมแพะ ต้องมีการแยก
กลุ่มก่อน เช่น แพะที่เคยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง จะต้องมีการนําพ่อพันธุ์ออกจากฝูงก่อน เพ่ือที่จะทําการตรวจท้อง
อาจจะทิ้งเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้แน่นใจว่า ที่ทําการผสมเทียมนั้นมีการติดลูกรึไม่ การผสมเทียมก็อาจจะมี
การใช้ตามธรรมชาติ และการเหนี่ยวนําการติดสัดเพ่ือที่จะผสมเทียม ใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ ขอสอบถามว่าเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ เป็นกลุ่มในลักษณะแบบไหน ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ 

   นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : กลุ่มขนาดเล็ก มีเกษตรกร
ประมาณ 8 ราย แพะรายละประมาณ 20 ตัว 

/ผู้อํานวย... 
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 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : สามารถดําเนินการได้ เพราะขนาด
ของกลุ่มไม่ใหญ่มากนัก พอจะบริหารจัดการได้ อันดับแรกต้องมีการแบ่งกลุ่ม เพ่ือแยกกลุ่มแพะที่ตั้งท้อง และยัง
ไม่ตั้งท้อง ให้ชัดเจน พร้อมที่จะทําการผสมเทียม   
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ของศูนยว์ิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ในการดําเนินการร่วมผสมเทียมแพะ 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : ยินดี ทางศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี มีทีมงานเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะร่วมดําเนินการ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ ของการ
ผสมเทียม และผสมจริง ทีมงานพร้อมที่จะดําเนินการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์ ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดเป็นการผลิตสัตว์ชนิด
โคเนื้อ ซึ่งกม็ีด้วยกัน 4 จังหวัด ทั้งสมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และภูเก็ต ที่ไม่มีหน่วยผสมเทียมใน
พ้ืนที่ และถ้าจะนํามาใช้เป็นตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ จึงได้เสนอขอเป็นสัตว์ชนิดอ่ืน คือแพะ      
เพ่ือเป็นในด้านการผลิตแพะ ขอขอบคุณ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี อีกครั้ง
ในการส่งทีมเจ้าหน้าที่มาช่วยดําเนินการ ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดส่งหนังสือไปอีกครั้ง  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอสนับสนุนงบเหลือจ่ายจาก สํานักงาน
เลขานุการกรม เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี และเป็นการบูรณาการหน่วยงานใน DLD-C หรือ
เป็นแนวทางในขอสนับสนุนในส่วนที่ต้องการ และกรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือมาปฏิบัติงานกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญแนะนําตัว 
 นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ : สวัสดีค่ะ หมอฟูาค่ะ ย้ายมาจากกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ยินดีที่ได้มาร่วมงาน และน้อมรับขอเสนอ 
คําแนะนําในเรื่องต่างๆ ค่ะ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จัดขึ้น
ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมในการจัดนิทรรศการ หรือ
สนับสนุนด้านอื่นๆ   
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ขอนําเรื่องประสานกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีให้ทราบ
ก่อน แล้วจะแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามทราบอีกครั้ง  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ถ้ามีการสนับสนุนเนื้อ
แปรรูป ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ก็จะได้เตรียมกลุ่มเปูาหมายในการดําเนินกิจกรรม  
 
 

/ผู้อํานวย... 
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 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : ยินดีร่วมกิจกรรม ในส่วนของด้าน
การให้ความรู้ และร่วมออกหน่วย  
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ขอประสานกับจังหวัดเพชรบุรี เรื่องของ
แผนการปฏิบัติงานก่อน แล้วจะแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามทราบ ถ้าไม่ติดภารกิจงาน ยินดี ร่วม
กิจกรรม 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง : ยินดี เข้าร่วมกิจกรรม 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ หน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วย ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดทําหนังสือชี้แจงรายละเอียดส่งให้ทราบต่อไป 
ขอขอบคุณ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 11.45 น.  

 

 

 
 
 
    



         
 

 



 

 
  

 
 



รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (รอบที่ 2/2566) 

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 
............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อําเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออัมพวา 
10. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
12. นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ 
13. นางสาวกรรณิการ ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
17. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
2. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
3. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
4. ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น thaID 
 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : การ
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น thaID เป็นการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น thaID ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
เป็นการยืนยันตัวตนในสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน ส่วนราชการต่างๆ ภาครัฐ แทนการใช้บัตรประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน เพราะการแสวงหาผลประโยชน์ การทุจริต จึงมีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้น และความปลอดภัยของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านโหลดแอปพลิเคชั่น thaID 
เพ่ือเป็นประโยชน์ จากการที่ได้โหลดแอปพลิเคชั่น thaID และยืนยันตัวตน ไม่พบปัญหา และมีความปลอดภัยจาก
การใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ําให้ทุกส่วนราชการ บุคลากร และ
ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้โหลดแอปพลิเคชั่น thaID และยืนยันตัวตน จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
 นายเชิ งชาญ พ่ึง เจียม ปศุสัตว์จั งหวัดสมุทรสงคราม : ซึ่ งแอปพลิ เคชั่น  thaID เป็นของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคิดว่าแอปพลิเคชั่น thaID คงจะไม่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ        
ที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไปทําธุรกรรมก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลบัตรประชาชน 
และทะเบียนบ้านผ่านทางแอปฯ และในอนาคตก็มีการพัฒนาในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ และมีระดับความปลอดภัยที่ดี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

 3.2 การตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
 นางสาวสุภาณี เอ้ือเบญจพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : จากหนังสือกองควบคุม

อาหารและยาสัตว์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ร้าน
จําหน่ายอาหารสัตว์ ให้ทราบข้อปฏิบัติตามพ.ร.บ.ยาสัตว์ หากฝุาฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย และการตรวจสอบ
เฝูาระวังการลักลอบขายยาในร้านอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง หากพบการฝุาฝืนตามพ.ร.บ.ยาสัตว์ พ.ศ.2510        
 

 
/ให้ดําเนินการ... 
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ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีบัตรตามพ.ร.บ.ยา
สัตว์ พ.ศ.2510 ได้สอบถามกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ก็ได้แนะนําให้ประสานไปยังกองสารวัตรและกักกัน 
กรมปศุสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีบัตรตามพ.ร.บ.ยาสัตว์ พ.ศ. 2510 จึงขอประสานด่านกักกัน
สัตว์ในการลงพ้ืนที่ตรวจ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : เบื้องต้น ขอประสานทางหัวหน้าด่านฯ ก่อน แล้วจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง ในการขอเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
 นางสาวสุภาณี เอ้ือเบญจพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : ขอเป็นเจ้าหน้าที่มีอํานาจตาม
พ.ร.บ.ยาสัตว์ พ.ศ. 2510 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ได้ค่ะ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จะ
ดําเนินการส่งหนังสือประสานไปอีกครั้ง จึงนําเรียนในที่ประชุมให้ทราบก่อน ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3 การด าเนินการด้านการผลิตสัตว์ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ และมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 10 ราย
ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ และหน้าหวานอิสราเอล จึงขอความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี ในเรื่องท่อนพันธุ์หญ้า 
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : การขอความอนุเคราะห์ท่อนพันธุ์หญ้า ขอสนับสนุน 
ในส่วนของท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ส่วนท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล มีน้อยไม่เพียงพอต่อการขยายพันธุ์ และกรม
ปศุสัตว์ก็ยังไม่สนับสนุน 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 
2566 จะเดินทางไปตัดท่อนพันธุ์หญ้า  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ในช่วงนี้ ยังไม่สามารถดําเนินการตัดท่อนพันธุ์หญ้าได้ 
ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์  และต้องรอประมาณ 2 เดือน เนื่องจากเกษตรกรพา
สัตว์เลี้ยงเข้ามาจึงทําให้แปลงหญ้าเสียหาย จึงต้องปรับพื้นที่และดําเนินการปลูกใหม่ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : รับทราบค่ะ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง 
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ได้ครับ  
 
 

/นายเชิงชาญ… 
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 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี อีกครั้ง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ แล้วทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ประสานไปอีกครั้ง  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ได้ครับ ยินดีครับ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โครงการผสมเทียมในแพะของ
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี  ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ในการลงพ้ืนที่ดําเนินการวางโฮโมนเหนี่ยวนําการติดสัดในแพะ ของฮาซันฟาร์ม ตําบล
ปลายโพงพาง  อําเภออัมพวา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 แพะจํานวน 11 ตัว มีตั้งท้อง 2 ตัว และสุขภาพ
อ่อนแอ 1 ตัว ดําเนินการได้ จํานวน 8 ตัว ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ทีมงานผสมเทียม  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ในที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ หรือ
ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญครับ 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ขอแจ้งผลการดําเนินงานของด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ได้
ดําเนินการสุ่มตรวจห้องเย็น การเฝูาระวังการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ของห้องเย็น ของจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 
1 แห่ง ได้ดําเนินการสุ่มตรวจไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ยังไม่มีการลักลอบนําสินค้าเข้ามา 
แต่มีสินค้าปศุสัตว์ที่ ทางด่านฯ ได้อายัดไว้คือ ซากไก่แช่แข็ง จํานวนหกร้อยกว่ากิโลกรัม เนื่องจากผู้ประกอบการ
ไม่มีหลักฐานการเคลื่อนย้าย หรือแหล่งที่มา ที่ถูกต้อง เบื้องต้นได้มีการนําหลักฐานบางส่วนมาแสดงแล้ว แต่ยังไม่
ครบ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ในข้อเท็จจริง คือมีที่มาที่ถูกต้อง ชัดเจน 
 ผู้แทนด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : มีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ทางผู้ประกอบการได้ถ่ายสําเนาแจ้งมาแล้ว แต่
เหมือนว่าเอกสารจะมีการสลับกัน เนื่องจากผู้ประกอบการมีซื้อ ขายหลายที่ จึงได้แจ้งผู้ประกอบการให้หา
หลักฐานให้ตรงกับสินค้าท่ีทางเราได้อายัดไว้  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบขอบคุณอีกครั้ง 
 ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ได้ดําเนินการเข้าไปเหนี่ยวนําโฮโมนแพะ ที่อําเภออัมพวา 
จํานวน 8 ตัว และทางทีมงานจะเข้าไปดําเนิน AI (การผสมเทียมในช่องคลอด) จํานวน 8 ตัว ที่ได้ดําเนินการ
เหนี่ยวนําไว้ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่ง 
นักวิชาการสัตวบาล เพ่ือมาทดแทนข้าราชการที่เกษียณ จํานวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 
2566 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566   

 /นายเชิงชาญ… 
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 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 14.15 น.  

 

 

 

 

 
 





 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 (รอบที่ 2/2566) 

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 
............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อําเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออัมพวา 
10. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
12. นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ 
13. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
17. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรวชิ    แซ่หลี่   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. หัวหน้าด่านด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
2. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
3. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 

/ผู้ไม่มา… 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการศนูย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
2. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
 
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : กรมปศุสัตว์มีการจัดประชุม DLD-C ใน           

ภาพรวม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
ถ้ามีภารกิจเร่งด่วน หรืองานขับเคลื่อนนโยบายเพ่ิมเติม สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นําเสนอในที่
ประชุมในครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
       3.1.1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นโยบายให้จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566       
: การจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล กรมปศุสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องนโยบายให้จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล 
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มาตรฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ ปีพ.ศ. 2566 และแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2566 ให้การดําเนินงานด้านข้อมูลของกรมปศุสัตว์ของกรม
ปศุสัตว์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีกรอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐที่ช่วยยกระดับคุณภาพของข้อมูล ความมั่งคงปลอดภัยข้องข้อมูล และการรักษาความเป็นส่วนบุคคล
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562  และสอดคล้องให้ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : เกี่ยวกับพรบ.ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่
ต้องรักษาข้อมูลดิจิตอลของกรมปศุสัตว์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายการรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ กฎหมายการกระทําความผิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่า
ด้วยงานระเบียบสารบัญ ตามประกาศธธรมาภิบาลข้อมูล ของกรมปศุสัตว์ ต้องนํากฎหมายหลักมาเป็นเป็น
ตัวกําหนดไว้ กรมปศุสัตว์เป็นองค์กรที่ต้องมีการประสานติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเกษตรกร ซึ่งมีข้อ 

/ร้องเรียน... 
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ร้องเรียนอยู่เป็นประจํา กรมปศุสัตว์ จึงขอเน้นย้ําในส่วนของข้อมูลให้ยึดถือปฏิบัติตาม พรบ. กฎหมาย ที่กําหนด 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ : https://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/warnning-
menu/422-news-2566/1788-2566 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

      
 

3.2 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
        3.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ โครงการ

เชื่อมโยงอาหารสัตว์อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2566  :  ซึ่งกรมการค้าภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการนี้ ณ ปัจจุบันต้นทุนค่าอาหารสัตว์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น กรมการค้าภายในจึงได้จัดทําโครงการขึ้นมาเพ่ือช่วย
ลดผลกระทบต่อราคาค่าอาหารสัตว์ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยโครงการนี้จะช่วยในเรื่องเงินชดเชยค่าอาหารสัตว์ ให้กับ
เกษตรกร ในเงื่อนไขกิโลกรัมละไม่เกิน 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ตัน หรือไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดย
งบประมาณของโครงการนี้ จํานวน 8,000,000 บาท และยังเหลือส่วนสําหรับใช้ชดเชย ณ ปัจจุบัน จํานวน 
7160108 กิโลกรัม และชดเชยให้กับเกษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่ไข่ ไม่เกิน 100,000 ตัว  ไก่เนื้อไม่เกิน 100,000 ตัว 
และสุกรไม่เกิน 5,000 ตัว ระยะเวลาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 
2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และยืนเอกสารขอรับการชดเชย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 
2566 และเกษตรกรต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ และได้รับมาตรฐาน GFM 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบแล้ว และจากการสอบถามเกษตรกร 
ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารสัตว์จากร้านจําหน่ายที่ไม่ตรงกับเงือนไขของโครงการ คือแหล่งอาหารสัตว์ต้องซื้อโดยตรง
จากโรงงานที่ผลิต หรือจากสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตอาหารสัตว์ ที่ต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือจาก
สหกรณ์การเกษตรที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารสัตว์เท่านั้น 

          3.2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
เชื่อมโยงแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้านเข้าสู่สินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ภายใต้พรบ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 เป็นทุนกู้ยืมของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งมี
วงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ในรูปแบบของการรวมกลุ่ม ตามเงื่อนไขใน
การกู้ยืมวงเงิน ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ที่มีการจดทะเบียน สามารถขอรายละเอียด
และยื่นเอกสารได้ท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด 
  3.2.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ต้อง
ขอขอบคุณ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ใน
การผสมเทียมแพะ เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านรอบของการเป็นสัดไปแล้ว ประมาณ 22 วัน
ปรากฎว่า แพะที่ดําเนินการผสมเทียมไป ยังไม่มีอาการเป็นสัด คลาดว่าเราน่าจะมีข่าวดี ขอขอบพระคุณอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/3.3 นางสาว... 
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 3.3 นางสาวสุภาณี เอ้ือเบญจพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
       3.3.1 GAP ชันโรงและน้ําผึ้งชันโรง  ชันโรง ผึ้งตัวจิ๋ว ไม่มีเหล็กใน กัดไม่เจ็บ และสามารถพบได้
ทั่วไป ซึ่งชันโรงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม น้ําผึ้งชันโรง มีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าน้ําผึ้ง
ทั่วไป โดยมีราคาท่ีกิโลกรัมละ 1,000 บาท   
          - ในปี พ.ศ. 2557  เกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงในประเทศไทย มีทั้งหมด 700 ราย ในปี 
พ.ศ. 2565 เพ่ิมขึ้น 3,890 ราย สายพันธุ์ที่เลี้ยงกัน มีอยู่ 4 ชนิด ภาคเหนือเป็นชนิด ปากตาใหญ่ ภาคกลาง
และภาคใต้ ชนิดพันธุ์ขนเงิน และถ้วยดํา  
          - วงจรชีวิตชันโรง  จากไข่ หนอน ดักแก้ เต็มวัย ส่วนตัวนางพญามีอายุได้ถึง 
20 ปี ผึ้งงานมีอายุที่ 60 วัน ตัวผู้มีอายุที่ 20 วัน 
          - กล่องที่ใช้เลี้ยงชันโรง มีขนาดที่เล็กกว่ากล่องที่ใช้เลี้ยงผึ้ง มีฝาปิด ทํารังเป็นชั้นๆ และมี
แผ่นพลาสติกอยู่ด้านบน กล่องมีราคาที่ 1,500 บาท 
          - มาตรฐานฟาร์มผึ้งชันโรง GAP พ่ึงมีการบังคับใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือน ไม่ต้องมี    
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม เพราะไม่มีการใช้ยาปฎิชีวนะ ในชันของชันโรงมีตัวปูองกันเชื้อแบคทีเรีย และยังไม่มี
มาตรฐานน้ําผึ้งชันโรง อยู่ระหว่างการร่างมาตรฐาน  
    - เกณฑ์คุณภาพทางเคมีแบ่งตามกรรมวิธีผลิตน้ําผึ้งชันโรง และมีการวิจัยเกี่ยวกับ
สารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ําผึ้งชันโรง ของกรมวิชาการเกษตร 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 

 
 
 
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี กรมปศุสัตว์ได้
ติดต่อสอบถามไปทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี เรื่องที่จะขอยืมแผงกรงกักสัตว์  เพ่ือจะนําไปใช้งานทางภาคอีสาน 
โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาทําการขนย้ายเอง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เบื้องต้นจึงขออนุญาตทางหัวหน้าด่านกักกัน
สัตว์เพชรบุรี ไว้ก่อนล่วงหน้า และให้ทางกรมปศุสัตว์ติดต่อประสานกับทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีอีกครั้ง 
 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ยังไม่ได้ติดต่อมาครับ  ยินดีครับ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอบคุณครับ   
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ขอชี้แจงตามตัวชี้วัด DLD-C ในรอบที่ 2/2566   
กรมปศุสัตว์ได้กําหนดตัวชี้วัด DLD-C ของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ในเรื่องของการเข้าร่วมประชุม
กับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ต้องมีแผนปฏิบัติงาน(action plan)              

/ร่วมปฏิบัติ… 
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ร่วมปฏิบัติงานกับจังหวัด และต้องรายงานผลการสําเร็จของแผนปฏิบัติงาน(action plan) นี้ด้วย ทางศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ได้กําหนดแผนปฏิบัติงาน(action plan) ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการจัดการอาหารโคเนื้อ เพ่ือลดต้นทุน จากการที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในทุกๆครั้ง ได้รับทราบข้อมูลมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ 10 ราย ที่มีความประสงค์ที่จะจัดทําแปลง
หญ้าที่จะนําหญ้ามาใช้เลี้ยงโคเนื้อของตนเอง จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติงานนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกร เปูาหมาย 10 ราย ส่วนที่เกษตรกรจะขอรับสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าที่จะนําไปปลูก ในวันฝึกอบรมทาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี จะได้ชี้แจงและสอบถามเกษตรกร ว่าต้องการพันธุ์หญ้าชนิดใด ถ้า
เกษตรกรมีความต้องการก็จะสนับสนุนให้ ส่วนชนิดพันธุ์หญ้าที่ปีนี้ยังไม่มี และเกษตรกรต้องการ ทางศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี จะสนับสนุนในปีถัดไป ตามนโยบาย DLD-C ตามเปูาหมายเกษตรกร 10 ราย ขอความ
ร่วมมือกับจังหวัดในการนัดเกษตรกร จํานวน 10 ราย เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม ประมาณช่วงปลายเดือน
สิงหาคม 2566 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ได้ครับ ยินดีครับ 
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ขอติดต่อกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ     
ปศุสัตว์ เรื่องวันที่ เวลา อีกครั้ง  

    นายวรวิช  แซ่หลี่ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) : ผู้ประกอบการห้องเย็นได้ 
นําใบ ร.3 แสดงรายการสินค้าปศุสัตว์ มายื่นให้ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566   
ที่ผ่านมา 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอคุณครับ  ขอสรุปการประชุมDLD-C ในครั้งนี้ 
เรื่องธรรมาภิบาล กรณีมีข้อเกี่ยวข้องก็สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ เรื่องการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์ที่
เกษตรกรได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เรื่องทุนการกู้ยืม 
ของกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนที่สามารถจะกู้ยืมได้ เรื่องสุดท้าย การเลี้ยงผึ้งชันโรง อาจจะเป็นอัตลักษณ์
ของปศุสัตว์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา 14.20 น.  

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 (รอบที่ 2/2566) 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 

............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อําเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออัมพวา 
10. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นางลาวัลย ์  นาคชํานาญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
12. นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ 
13. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
17. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเด่นชัย    ขํากระโทก  สารวัตรกรมปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ) 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
2. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
3. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
4. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุร ี
2. ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
 

/เริ่มการประชุม… 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนกลาง

ได้เข้าร่วมประชุม ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ขอเชิญครับ 
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ : นายเด่นชัย ขํากระโทก สารวัตรกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ให้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ หรือที่เรียกกัน 
ด่านทางน้ํา ตั้งอยู่ที่ ทําการท่าเรือคลองเตยแห่งประเทศไทย โดยได้มีคําสั่งปรับเขตพ้ืนที่การรับผิดชอบ ให้
รับผิดชอบสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม แทนด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจํานวน 
19 คน 4 (1) ฝุายอํานวยการ (2) ฝุายนําเข้า (3) ฝุายส่งออก และ(4) ฝุายสารวัตร ภารกิจหลักงานการออก
ใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก และนําผ่าน ฝุายสารวัตรตรวจสอบห้องเย็น ตรวจสอบตรอ. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ โซนพระราม 2 บางขุนเทียน สมุทรปราการ ของสมุทรปราการรับผิดชอบในส่วนของอาหารสัตว์ ส่วน
อาหารสด ปลากัด เป็นของด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ด่านกักกันสัตว์สัตว์ท่าเรือกรุงเทพ เป็นกลุ่มด่านใหม่ ตั้งขึ้นมา
เป็นกลุ่มด่านที่ 12 โดยมีด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้ากลุ่มด่าน ก็จะมีด่านกักกันสัตว์นครปฐม และ
ด่านกกักันสัตว์ฉะเชิงเทรา ภารกิจงานออกตรวจตามภารกิจของกองสารวัตร ให้ตรวจสอบร้านหมูกระทะชาบู และ
ให้เข้มงวดในการตรวจสอบ ด่านฯได้ดําเนินการได้ 80 % ภารกิจตรวจสอบเนื้อนําเข้า ประมาณอาทิตย์หน้า EU 
จะมาติดตามอาหารสัตว์ส่งออก เป็นเนื้อที่เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เพ่ือการส่ งออก(เนื้อแกะ) ด่านฯ ต้อง
ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อนําเข้า ร.6 ร.7 ส่วนใหญ่ด่านฯ จะรับผิดชอบซากสัตว์ไม่มีชีวิต ซากสัตว์ที่นําเข้ามา
ท่งเรือ เช่น ขน เขา กีบ ทุกอย่าง ปีนี้มี วัว นําเข้า ของลุงเชาฟาร์ม จากออสเตเรีย จํานวน 1,740 ตัว กําลังกักดู
โรค ที่ลุงเชาฟาร์ม ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โรคปากเท้าเปื่อย บรูเซลโรซิล ผลตรวจ
ยังไม่ออก ภารกิจการออกใบอนุญาต ร.4 นกพิราบแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ จะออกเก็บตัวอย่าง สวอป AI 
ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมของด่านฯ ก็มีประมาณนี้ครับ 
อีกเรื่องก็คือ ด่านฯได้มารับหน้าที่ใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าต้องการที่จะให้ช่วยเหลือภารกิจงานในด้าน
ใด ทางด่านฯ ก็ยินดีครับ   

นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณทางผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์
ท่าเรือกรุงเทพ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจงานด้านกักสัตว์ กรณีที่พระบรมวงศ์สานุวงศ์เสด็จ และวันที่ 1 สิงหาคม 
2566 นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ก็จะมาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้ติดตาม เป็นงานเร่งด่วนจึง
ประสานไม่ทัน  เพราะเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนน้อย แต่ถ้ามีภารกิจงานก็จะประสานขอกําลัง
จากด่านฯ ต่อไป 

ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ : ยินดีครับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 
มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
       3.1.1 การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2566 : กรมปศุสัตว์ได้มีการ
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Conferemc เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เรื่องการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ  2566 ตามข้อสั่งการ และข้อเสนอแนะ ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังนี้    
          (1) ให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด รวมถึงผู้อํานวยการกอง/สํานักช่วยกําชับ เร่งรัด และ
ติดตามให้หน่วยงานดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน กรณีที่ต้องการให้หน่วยงานทําอะไร ที่ไหน อย่างไร ขอให้แจ้ง
อย่างกระชับและชัดเจน 
          (2) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอ และผู้อํานวยการกอง/สํานัก ที่มีอํานาจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ต้องมีความรู้และแม่นยําเรื่องกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
          (3) มอบหมาย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ และสํานักควบคุม 
ปูองกันและบําบัดโรคสัตว์ดําเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยกํากับการทํางานของจังหวัดและอําเภอ
ให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดระเบียบในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคลื่อนย้าย หรือ พ่อค้าคนกลางที่กดราคา 
          (4) ให้สํานักกฎหมาย และกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่ได้กระทํา
ความผิดให้เด็ดขาด โดยเฉพาะกรณีการกลั่นแกล้งประกอบการ 
          (5) แนวทาง มาตรการ การปูองกัน และควบคุมโรคช่วงฤดูฝน 
      - ให้ปศุสัตว์จังหวัด เข้มงวดในการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และ
กํากับดูแลปศุสัตว์อําเภออาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการให้ดําเนินการตามมาตรการ การปูองกัน และควบคุมโรค 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การแจ้งโรคผ่านช่องทางต่างๆ และตรวจสอบผู้กระทําผิดกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการเคลื่อนย้าย  
      - ให้กองสารวัตรและกักกัน กําชับด่านกักกันสัตว์ เรื่องการนําเข้าสัตว์ทุกชนิด ต้องมี
การยกระดับการทํางานให้เข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบการลักลอบนําเข้าวัคซีนเถ่ือนด้วย 
      - ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ สํารวจปริมาณสุกรตาม
แบบฟอร์มที่สํานักควบคุม ปูองกันและบําบัดโรคสัตว์กําหนด รวมทั้งห้ามออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย หรือให้ความ
ร่วมมือกับผู้ที่กระทําผิดในการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อน 
      - ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเครือข่ายภาคปศุสัตว์ โดยหากเป็นเรื่อง
เร่งด่วนให้ปศุสัตว์จังหวัดเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) มาร่วมดําเนินการ 
รวมทั้งกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในการอพยพสัตว์ ดูแลสัตว์ปุวย 
รวมทั้งอาหารสัตว์พระราชทาน 

/(6) การเร่งรัด... 
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          (6) การเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      - ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดําเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
          (7) การเตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ เพ่ือช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      - ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัดประสาน อบต. อบจ. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเสบียงสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้ง จัดประชุม เตรียมความ
พร้อมเรื่องภัยพิบัติในเบือ้งต้นก่อนเกิดภัย โดยประสานชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
          (8) โครงการ DLD Digital Transformation กรมปศุสัตว์ได้จัดประชุม ที่จังหวัดชลบุรี 
      - ก็มีสํานัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมประชุม  
          (9) มาตรฐานสุกรบังคับ 
      - ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด เร่งรัดดําเนินงานการรับคําขอ และอนุมัติ
ใบอนุญาตผ่านระบบ (TAS-License)  
      - ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํารวจร้านจําหน่ายเนื้อสุกร ตามแบบฟอร์มที่สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 
      - ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ตรวจสอบพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ประจําโรงฆ่าสัตว์ด้วย หากไม่มีโรคฆ่าสัตว์จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. 
          (10) อื่นๆ 
              - ให้หน่วยสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ กองสารวัตรและกักกันช่วยกํากับติดตามและ
ตรวจสอบ ผู้กระทําความผิดผ่านสื่อออนไลน์เรื่องนมโรงเรียน ให้กับสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ด้วย 
        - ให้สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ทําหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ กําชับเรื่องการดูแลให้เด็กได้ดื่มนมตามที่ได้รับ 
        - ให้ปศุสัตว์จังหวัด สํารวจ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนของห้องเย็น 
shop และร้านค้าใหญ่ๆ ที่ลักลอบนําหมูเถ่ือนมาจําหน่าย 
         - ให้ปศุสัตว์จังหวัด เป็นพ่ีเลี้ยงดูแล ข้าราชการบรรจุใหม่ให้เหมือนลูกหลาน 
รวมทั้งช่วยกํากับดูแลงานแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์เสมือนเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ประจําจังหวัด 
 นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอเสริมในเรื่องของภัยแล้ง สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสต็อกของพืชอาหารสัตว์ ถึงเวลาเกิดภัยพิบัติ ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็จะมีประเด็น 
เกี่ยวกับค่าขนส่ง ที่อธิบดีเน้นย้ํา ในกรณีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เก็บพืชอาหารสัตว์ 
แต่เราก็ไม่มีงบประมาณในการขนย้าย จึงเป็นสาเหตุในการช่วยเหลือ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้ให้สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ประสานกับ อบต. อบจ. ในการสํารวจสถานการณ์ภัยแล้ง ว่าจะมีแนวโน้มเกิดเหตุ ก็ขอสนับสนุนจาก 
อบต. อบจ. ในการเป็นค่าใช้จ่าย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/3.2 นางสาวจรรยา... 
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 3.2 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

        3.2.1 โครงการแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์  : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ดําเนินการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ในตําบลแพรกหนามแดง และตําบลวัดประดู่ เกษตรกรจํานวน 40 ราย ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคลาน ซึ่งจะมีปัญหาใน
เรื่องต้นทุนด้านค่าอาหาร จึงได้ดําเนินการส่งเสริมในเรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ 
ให้กับเกษตรกร โดยการอบรมให้ความรู้ในการจัดการด้านอาหารสัตว์ จากวิทยากรศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี นายชัยวัฒน์ วัชรนาถ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ เกษตรกรให้ความสนใจในเรื่องหญ้าอาหารสัตว์ 
และการผสมอาหารสัตว์ รวมทั้งขอสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า จึงขอเรียนแจ้งให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี ทราบ และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเมื่อเกษตรกรมีความพร้อม 

        3.2.2  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมผสมเทียมให้กับแพะ ของฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี     
กรมปศุสัตว์ ฮาซันฟาร์ม ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 ณ ปัจจุบัน หลังจาก
ผสมเทียมแพะแล้วผ่านไปเป็นเวลาประมาณ 49 วัน ยังไม่มีการกับสัดคาดว่าจะได้รับข่าวดี ต้องขอขอบคุณ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี อีกครั้งค่ะ 

 นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : สอบถามศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี ถ้าเกษตรกรต้องการขอรับสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า พอจะมีท่อนพันธุ์หญ้าไหมครับ 

    ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ยินดีครับ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 3.3 นางสาวสุภาณี เอ้ือเบญจพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
       3.3.1 การติดตามเร่งรัดการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐานสุกร ให้เข้ามาตรฐานบังคับ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้า ไว้ว่าฟาร์มสุกรเป็นฟาร์มมาตรฐานบังคับ เป็นการบังคับใช้ และเร่งรัดให้
ฟาร์มสุกรขอเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรภาคบังคับ GIS ลายเส้น และต้องได้รับการรับรอง GAP ฟาร์ม
สุกรจากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ยังไม่ได้มาตรฐานมีโทษปรับ ไม่เกิน ห้าแสนบาท และไม่ได้รับรองผู้ผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรภาคบังคับ GIS ลายเส้น มีโทษปรับ ไม่เกิน สามแสนบาท ติดต่อสอบถามได้รายละเอียดได้ที่        
คุณนัฐธิชา ประยุรวิวัฒน์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอฝากเรื่องนี้ว่า ฟาร์มสุกรที่
ได้รับฟาร์มมาตรฐาน GAP ของกรมปศุสัตว์แล้ว ต้องไปขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภาคบังคับ GIS ของ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) ตามพรบ.มาตรฐานสินค้า ทั้ง GIS และ GAP ถ้า
ฟาร์มสุกรมีครบ ก็จะสามารถดําเนินการได้ทั้งการเคลื่อนย้าย นําเข้า และส่งออก ตามระบบที่กําหนด ถ้าฟาร์ม
สุกรที่มีการเลี้ยงสุกรขุนเกินห้าร้อยตัว และพ่อแม่พันธุ์เกินเก้าสิบตัว ต้องขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภาค
บังคับ GIS ลายเส้น ฝากประชาสัมพันธ์ ให้ปศุสัตว์อําเภอแจ้งฟาร์มสุกรในพื้นท่ี 
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  3.3.2 GAP จิ้งหรีด   
          - จิ้งหรีด (Cricket) แมงที่อยู่ในวงศ์ Gryllidae อันดับ Orthoptera มีหลายสายพันธ์ เช่น 
จิ้งหรีดทองคํา จิ้งหรีดทองแดง จิ้งหรีดทองแดงลาย จิ้งหรีดขาว แมงสะดิ้ง จิ้งโกร่ง  
          - วงจรชีวิตชันโรง  จากไข่ ตัวอ่อน ระยะใส่เสื้อกั๊ก ลอกคราบเต็มวัย  
          - หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน (1)องค์ประกอบฟาร์ม (2)การจัดการฟาร์ม (3)สุขภาพ
สัตว์ (4)สิ่งแวดล้อม (5)การบันทึกข้อมูล   
มติที่ประชุม รับทราบ     
 

 
 3.3 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
           3.3.1 การติดตามและเฝูาระวังการนําเข้าช้างเร่ร่อนเข้าในพ้ืนที่ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือประสาน
กับสํานักงานปศุสัตว์เขต 7 ให้เฝูาระวังตรวจสอบการนําเข้าช้างเร่รอนในพ้ืนที่ ขอประสานกับทางด่านกักกันสัตว์
ท่าเรอืกรุงเทพ ร่วมลงพ้ืนที่ ตามแหล่งชุมชน สถานที่พักช้าง ตามพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์ และการตรวจรูปพรรณของกระทรวงมหาดไทย กําชับให้ดําเนินการตาม
ระเบียบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : เนื่องจากระบบการประชุมออนไลน์มีการอัปเดต 
ทางฝุายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบไม่สามารถเปิดการประชุมออนไลน์ต่อไปได้ จึงขอปิดการประชุมทางออนไลน์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา 14.10 น.  

 

 

 

 
 



 
 

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายด้านปศุสัตว์ในรูปแบบออนไลน์ 

 
ผู้บันทึก  นางสาวกรรณิการ์  เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ขอบเขตเนื้อหา 
 1. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
 2. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ เพ่ือเตรียมพร้อม พัฒนา ริเริ่ม ต่อยอด เชื่อมโยง  
 
สรุปบทเรียน 
 การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ มีประเด็นนโยบายปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และการ
ปรับนโยบายให้ความเหมาะสมตามพ้ืนที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


